

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายณรงค์ กระจู๋ทอง	ประธานสภา อบต.	ณรงค์ กระจู๋ทอง
๒	นายวิษณุ จ่างศรี	รองประธานสภา อบต.	วิษณุ จ่างศรี
๓	นางชนิกานต์ นกต่อ	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๑	ชนิกานต์ นกต่อ
๔	นายพัลลภ พันภัย	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๑	พัลลภ พันภัย
๕	นายนิยม แก้วชาติ	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๒	นิยม แก้วชาติ
๖	นายบุญมี งามวิสัย	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๓	บุญมี งามวิสัย
๗	นายชำนาญ อุบลน้อย	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๔	ชำนาญ อุบลน้อย
๘	นายณรงค์ศักดิ์ หมูแฮม	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๕	ณรงค์ศักดิ์ หมูแฮม
๙	นางบังเอิญ อยู่ทอง	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๖	บังเอิญ อยู่ทอง
๑๐	นายอนรรักษ์ กิ่งจันทร์	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๗	อนรรักษ์ กิ่งจันทร์
๑๑	นายบุญส่ง พูลพิพัฒน์	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๗	บุญส่ง พูลพิพัฒน์
๑๒	นายภริรักษ์ ทัพพะรังสี	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๘	ภริรักษ์ ทัพพะรังสี
๑๓	นายธรรมรักษ์ ตรีโลเกศวัฒนา	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๙	ธรรมรักษ์ ตรีโลเกศวัฒนา
๑๔	นายเชมณัฐ์ เจียวยี่	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๙	เชมณัฐ์ เจียวยี่
๑๕	นายพิทักษ์ บัวสุน	เลขานุการสภาฯ	พิทักษ์ บัวสุน
	ผู้ไม่มาประชุม		
๑	นายนิรันดร์ เทพทิพย์อำพร	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๓	
๒	นางถนอม เตือดใจ	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๔	
๓	นายเอนก เย็นใจ	ส.อบต.ธงชัย หมู่ ๘	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายประยัต แสงหิรัญ	นายก อบต.	ประยัต แสงหิรัญ
๒	นายณรรฐพล ภัยลี	รองนายก อบต.	ณรรฐพล ภัยลี
๓	นายชูชาติ ประทุม	รองนายก อบต.	ชูชาติ ประทุม
๔	นางสาวพุทธิดา พูลศักดิ์	รองปลัด อบต.	พุทธิดา พูลศักดิ์
๕	นายสมชาติ จันทรงาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	สมชาติ จันทรงาม
๖	นางสาวกมลภรณ์ สมานจิต	นักวิชาการสาธารณสุข	กมลภรณ์ สมานจิต
๗	นางธัญญนันท์ อรุณโรจน์รังษี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	ธัญญนันท์ อรุณโรจน์รังษี
๘	นางสาวอุมาพร พลายแก้ว	นักวิเคราะห์ รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ	อุมาพร พลายแก้ว
๙	นางสาวจรรยา ชื่นกมล	นักวิชาการคลัง รก.ผอ.กองคลัง	จรรยา ชื่นกมล
๑๐	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์	นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษาฯ	สุชาดา ถาวรานุรักษ์
๑๒	นางสาวธัญยธรณ์ ประทุม	นักจัดการงานทั่วไป	ธัญยธรณ์ ประทุม
๑๓	นางสาวนันท์นภัส สุขकारी	นักจัดการงานทั่วไป	นันท์นภัส สุขकारी
๑๔	นายภาณุวัชร ขำทวี	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	ภาณุวัชร ขำทวี
๑๕	นางสาวน้ำฝน แดงประดับ	ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	น้ำฝน แดงประดับ

ข้อประชุม

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว นายพิทักษ์ บัวสุ่น เลขานุการสภาฯ ได้ให้อาณัติสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเข้านั่งประจำที่มี นายณรงค์ กระฐินทอง ประธานสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภา ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID)

ประธานฯ มอบเลขาสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายพิทักษ์ บัวสุน เลขาสภาฯ	ตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ๐๐๒๓.๓/ว๕๗๖๒ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) แจ้งว่าเพื่อให้องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคสองยกเว้นการจัดทำประชาคม ท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดเพชรบุรี จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มติที่ประชุม	ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๓ เสียง (ประธานงดออกเสียง)
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ	ขอเชิญผู้บริหาร
นายประหยัด แสงศิริชัย นายก อบต.ธงชัย	เรื่องการจัดทำประชาคมตามหนังสือจังหวัดเพชรบุรี แจ้งยกเว้นการประชุมกรณี เพิ่มเติมแผนแต่ในความเห็นผมก็ยังคงต้องการลงพื้นที่ประชาคมเพื่อจะได้ทราบความ เดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน โดยจะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ประธานผู้นำ ใช้เวลาลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านไม่นาน โดยจะให้ชาวบ้านรวบรวมปัญหาไว้หาก ดำเนินการโดยมีการวางแผนก็อาจจะใช้เวลา ๑ - ๒ วัน ก็ดำเนินการแล้วเสร็จ จะมี การจัดสถานที่เตรียมความพร้อมแบบเว้นระยะห่าง มีการคัดกรอง เพราะหากไม่ ประชาคมแล้วนำโครงการที่มีอยู่มาดำเนินการ ก็อาจจะไม่ใช่ความเดือดร้อนที่ ประชาชนต้องการให้แก้ไข เพราะโครงการเดิมที่มีอยู่ในแผนฯ นั้นลำดับโครงการที่ ยังเหลืออยู่อาจไม่ใช่ปัญหาที่มีความจำเป็นจริง ๆ ในปัจจุบัน ผมขอแนวคิดของท่าน สมาชิกแต่ละหมู่บ้านมีความเห็นอย่างไรในการลงประชาคมหมู่บ้าน
นายนิยม แก้วซัด ส.อบต.ม.๒	ในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ไม่ให้มีการชุมนุมกันหรือรวมตัวกันเพื่อลด และป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผมคิด ว่าควรนำโครงการที่ยังมีอยู่ในแผนมาดำเนินการก่อนเพราะโครงการที่มีอยู่ในแผนยัง ไม่ได้ดำเนินการมีอยู่หลายโครงการ
นางชนิกานต์ นกต่อ ส.อบต.ม.๑	เห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ โดยให้นำโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการที่ยัง ค้างอยู่ในแผนมาดำเนินการก่อนเพราะช่วงนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังไม่ควรให้มีการชุมนุมกันหลายคน

- นายบุญมี งามวิสัย
ส.อบต.ม.๓ เห็นด้วยควรมีการนำโครงการเก่าที่มีอยู่ในแผนเดิมลำดับที่สามสี่ที่ยังค้างมา
ดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านคัดเลือกตามลำดับมาก็น่าจะทำได้
- นายชำนาญ อุบลน้อย
ส.อบต.ม.๔ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการที่ยังมีอยู่ในแผนเดิมนำมาจัดลำดับใหม่ก็น่าจะทำได้
- นายวิษณุ จ่างศรี
รองประธานฯ ผมเห็นด้วยกับนายกฯ เพื่อมิให้เกิดข้อครหาภายหลังว่าผู้นำเป็นคนเลือกโครงการ
เองโดยไม่ผ่านชาวบ้าน จึงควรมีการลงพื้นที่ให้ชาวบ้านเสนอปัญหาแต่อาจจะใช้เวลา
ไม่นานมีมาตรการป้องกัน
- ประธานสภาฯ ผมเห็นด้วยกับนายกฯ ควรให้มีการลงพื้นที่ให้ชาวบ้านได้เสนอปัญหาเพราะโครงการ
ที่มีอยู่อาจจะไม่จำเป็นหรือเดือดร้อน ควรให้ชาวบ้านได้รับทราบและเสนอมาเอง
- นายอนุรักษ์ กิ่งจันทร์
ส.อบต.ม.๗ เห็นด้วยกับนายกฯ ควรลงพื้นที่ให้ชาวบ้านเสนอโครงการที่เดือดร้อน
- นายภริรักษ์ ทัพพะรังสี
ส.อบต.ม.๘ ผมคิดว่าเราควรนำโครงการที่มีอยู่เดิมมาดำเนินการก่อนช่วงนี้ไม่ควรจะชุมนุม
กันหลายคนเพราะเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ เพราะโครงการเดิมก็ยังไม่ได้นำเนินการซึ่งก็เป็นโครงการที่ชาวบ้านเสนอมา
เหมือนกันก็น่าจะตอบข้อซักถามชาวบ้านได้
- นายธรรมรักษ์ ตรีโลเกศวัฒนา
ส.อบต.ม.๙ เห็นด้วยกับสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ให้นำโครงการที่มีอยู่ในแผนมาดำเนินการ
- นายเชมณัฐ เจียวีย์
ส.อบต.ม.๙ ผมขอรายละเอียดแผนที่ได้ประชาคมไปแล้วว่ามีโครงการใดค้างอยู่บ้าง
จะได้นำมาดำเนินการงานจะได้ไม่ค้างหรือสะสมไป
- นายประหยัด แสงศิริ
นายกฯ เหตุผลที่แท้จริงแล้วผมต้องการให้ประชาชนได้เสนอโครงการที่จำเป็นมาด้วยตนเอง
เพื่อความปลอดภัยทั้งสองฝ่าย หากนำโครงการลำดับที่สามหรือลำดับที่สี่มา
ดำเนินการเลยก็ยอมได้ แต่อาจเกิดข้อกังขาตั้งจากชาวบ้านได้เนื่องจากพิจารณาแล้ว
ผมคิดว่าจะใช้เวลาประชาคมไม่เกินสองวันเพื่อรวบรวมปัญหาจากชาวบ้านแต่ละ
หมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้านในตำบลธงชัย มอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษา
ราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ ดำเนินการกำหนดวันและประสานกับผู้นำ
และขอแจ้งเรื่องการแจกถุงยังชีพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการแจกข้าวกล่องและถุงยัง
ชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือนร้อน ซึ่งการจัดทำข้าวกล่อง
ได้ใช้งบประมาณของสมาคมชาวเพชรและสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
มาดำเนินการโดยให้พนักงานเป็นผู้ประกอบอาหารแจกบริเวณหน้าบ้านนายกฯ และ
แจกถุงยังชีพโดยใช้งบประมาณของ อบต.ธงชัย ซึ่งต้องขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ช่วยศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องและรีบดำเนินการจัดทำถุงยังชีพโดยแจกจ่ายให้
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจริงทั้ง ๙ หมู่ในพื้นที่ตำบลธงชัย และได้
มอบหมายให้สำนักปลัดฯ จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามร้านค้า ส่วนราชการใน
พื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
รายละเอียดให้หัวหน้าสำนักปลัดฯ ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

นางสาวอุมาพร พลายแก้ว สำนักปลัดฯ ได้รับมอบนโยบายจากท่านนายกเรื่องการป้องกันโรคซึ่งงานป้องกัน
นักวิเคราะห์ฯ รก. ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามร้านค้า หน่วยงานราชการเพื่อลดความเสี่ยงหากท่าน
หัวหน้าสำนักปลัดฯ สมาชิกท่านใดต้องการให้ไปฉีดพ่นยาในสถานที่ใดสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ และใน
ส่วนของตลาดนัดได้มีการปรับระบบใหม่เป็นการซื้อขายแบบโคโรนาจอร์จซื้อไม่ให้
ลงจากรถเพื่อลดความเสี่ยง ในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพได้มอบหมายให้นักวิชาการ
เกษตรดำเนินการ หาแนวทางช่วยเหลือผู้ตกงาน โดยรายละเอียดมอบให้นักวิชาการ
เกษตรชี้แจง

นายบรรพต ศรีวรรณ งานส่งเสริมการเกษตรได้มีการช่วยเหลือด้านอาชีพ โดยมีการสำรวจความต้องการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการด้านอาชีพของแต่ละหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่ โดยการรับลงทะเบียนผ่านแอปฯ และ
ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ อบต. สำรวจปัญหาความต้องการมีการประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัด เกษตรจังหวัด ฯ เพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

นางสาวกมลภรณ์ สมานจิต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
นักวิชาการสาธารณสุขฯ โควิด ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) โดยได้จัดทำโครงการดังนี้
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ๑. โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)
จัดทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายประชาชนโดยจัดทำเพิ่มจากจำนวนที่ได้รับเงิน
อุดหนุน จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น และมีการเดินรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID- ๑๙)
๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)
โดยมีการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน ๓ เครื่องและจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์
จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น เพื่อแจกจ่ายประชาชน
๓.โครงการจิตอาสาทำหน้ากากอนามัย โดยมีการสอนทำหน้ากากอนามัยลงพื้นที่
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ และกลุ่มสตรี อสม กลุ่มแม่บ้าน มาร่วมกัน
จัดทำหน้ากาก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย จำนวน ๓,๗๐๐ ชิ้น
และมีมาตรการคัดกรองป้องกันพนักงานและประชาชนผู้มาติดต่อมีการวัดอุณหภูมิ
ร่างกายและล้างเจลล้างมือทุกครั้ง

นายประหยัด แสงหิรัญ งบประมาณกรมส่งเสริมฯ ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดทำหน้ากากอนามัย
นายกฯ มาจำนวนเงิน ๓๒,๗๔๒ บาท จำนวนหน้ากาก ๗,๒๗๖ ชิ้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
จำนวนประชาชนในพื้นที่ จึงได้ใช้งบประมาณ สปสช.มาดำเนินการเพิ่มเติม ในการ
จัดทำโครงการเพื่อจัดทำหน้ากากผ้าและซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่าย
ให้กับประชาชนในตำบลธงชัย

การแจกจ่ายยังชีพโดยใช้ฐานข้อมูลจากการสำรวจของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สำรวจ
ส่งให้อำเภอ โดยคำนึงถึงผู้เดือดร้อนจริงโดยแต่ละครัวเรือนลงทะเบียนขอรับความ
ช่วยเหลือด้านการดำรงชีพกับ อบต.ธงชัยและมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อ
ตรวจสอบและแจกจ่ายยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

ความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการจัดซื้อรถขยะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบแล้วแต่พบปัญหาเรื่องผู้ชนะการเสนอราคามีการแจ้งให้เป็นผู้ที่จ้าง แต่ปลัด

กระทรวงการคลังก็ยังไม่พิจารณาให้หรือมีหนังสือสั่งการมาว่าเป็นผู้ทำงาน ก็ยังสามารถทำสัญญากับทาง อบต.ได้

ความคืบหน้าเรื่องการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่ทำการ อบต. ชงชัย ได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ไปแล้วแต่มีผู้เสนอราคามารายเดียว คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ยกเลิกและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding อีกครั้งหนึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

เนื่องจากได้มีการร้องเรียนเรื่องการบริหารจัดการเขาหลวงไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี กรมป่าไม้ กรมศิลป์ ฯ ซึ่งผู้ร้องเรียนคือวัดบุญทวี มีข้อร้องเรียน ๓ ประเด็นด้วยกัน คือ ๑.เรื่องการส่งมอบพื้นที่เขาหลวง ๒. การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๓. ที่จอดรถด้านบนไม่ได้เพราะเหตุผลใด ซึ่งประเด็นการร้องเรียนเรื่องการส่งมอบพื้นที่ได้มีการส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วเป็นสายลักษณะอักษรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองฯ ส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมได้มีการจัดเก็บเข้า อบต.ส่วนหนึ่งและที่เหลือนำไปบริหารจัดการเรื่องรถเล็งตามระบบมีการจัดทำบัญชีคุมและมีการฉีกตัวตามขั้นตอน ส่วนประเด็นสุดท้ายเรื่องการห้ามมิให้จอดรถด้านบนลานนั้นเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองฯ ๆ ได้ออกแบบพื้นที่มาไม่ให้อาจรถเพราะหากอนุญาตให้อาจจะเกิดการชำรุดเสียหายได้ ผมได้มอบหมายให้นิติกรดำเนินการตอบข้อร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อมิให้เกิดข้อร้องเรียนอีก

นางบังเอิญ อยู่ทอง
ส.อบต.ม.๖

บ่อทิ้งขยะบริเวณหมู่ที่ ๖ ขยะมีปริมาณมากล้นออกมาขอให้ทาง อบต.นำรถแบ็คโฮไปดันลงบ่อเพื่อไม่ให้ล้นออกมา

นายประหยัด แสงหิรัญ
นายกฯ

เนื่องจากได้มีการเสนอขอซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ไปเมื่อปีที่ผ่านมาแต่สภาฯ ไม่ผ่านให้ จึงติดปัญหาในเรื่องของการนำไปทิ้งที่บ่อบริเวณ หมู่ ๖ พอมีปริมาณมากก็ทำให้ล้นออกมา ซึ่งเคยจ้างรถแบ็คโฮมาดันให้แล้วแต่เนื่องจากมีปริมาณมากเก็บทุกวันและค่าใช้จ่ายในการจ้างรถก็ค่อนข้างสูง หากมีเครื่องย่อยกิ่งไม้ก็จะแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้ กิ่งไม้ที่ย่อยแล้วก็ยังสามารถนำมาเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย

นายพิทักษ์ บัวสุน
เลขาธิการ

มอบกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการจ้างรถมาดันกิ่งไม้เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน

นายนิยม แก้วซัด
ส.อบต.ม.๒

ขอขอบคุณเรื่องการจัดทำอาหารกล่องแจกชาวบ้าน ในเวลา ๕ วัน ซึ่งผมก็ได้มาร่วมแจกด้วย เป็นเรื่องที่ดีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

เรื่องการแจกถุงยังชีพ ผมได้ไปร่วมแจกด้วยแต่ขอแจ้งว่าการสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้สำรวจฯ แต่ในฐานะสมาชิกสภาฯ ผมได้เสนอรายที่สมควรได้รับและเห็นว่าเป็นผู้เดือดร้อนจริงก็ควรจะพิจารณาให้ ไม่ใช่ยึดตามที่ผู้ใหญ่บ้านสำรวจมาเพียงอย่างเดียว

ขอติดตามงานโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อบัญญัติฯ ที่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ เช่น ก่อสร้างถนนรอบเขาหลวง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จส.ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ข้างสำนักงาน กกต.จังหวัดเพชรบุรีและโครงการก่อสร้างถนนหลังโรงเรียนวัดดอนไก่อ๊ะเตี้ย ไม่ทราบว่าจะดำเนินการถึงขั้นตอนใด

นายประหยัด แสงหิรัญ มอบผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นายกฯ

นางสาวจรรยา ชื่นกมล โครงการก่อสร้างถนนรอบเขาหลวงกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ e - bidding จะขึ้นประกาศลงในระบบ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รท.ผอ.กองคลัง

นายสมชาติ จันทร์งาม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จส.ซอย ๗ หมู่ ๒ อยู่ในขั้นตอนให้วิศวกรเซ็นต์
ผอ.กองช่าง รับรองให้ ในขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป
ส่วนถนนหลังโรงเรียนวัดดอนไก่อ๊ะเตี้ย น่าจะเป็นงบประมาณซ่อมแซมมิได้อยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ

นายพิทักษ์ บัวสุน เนื่องจาก อบต.ไม่มีวิศวกรในการรับรองแบบ ขั้นตอนนี้อาจจะล่าช้าเนื่องจาก
เลขานุการสภาฯ ต้องจ้างวิศวกรในการออกแบบตามระเบียบ ซึ่งมีการตั้งงบประมาณเพื่อจ้างวิศวกร
มารับรองแบบ

นายประหยัด แสงหิรัญ เรื่องการแจกถุงยังชีพนั้นผมได้สั่งการไปมีเวลาตัดสินใจและศึกษาระเบียบข้อ
นายกฯ กฎหมาย ในเวลา ๑ วัน ต้องขอร้องท่านสมาชิกด้วย และผมต้องขอบคุณหัวหน้า
ส่วนราชการที่ช่วยกันหาระเบียบข้อกฎหมายจนทำให้สามารถแจกถุงยังชีพได้โดยใช้
งบกลาง เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยฉับพลัน ส่วนประเด็นเรื่องโครงการก่อสร้างที่ยังค้างที่ท่านสมาชิก
ได้สอบถามมานั้นจะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ และมาติดตามกันใกล้
สิ้นปีงบประมาณเพราะในขณะนี้ยังช่วงต้นปีบางโครงการก็อาจจะยังไม่ได้
เริ่มดำเนินการ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออะไรอีก
ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(นายพิทักษ์ บัวสุน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ นิยม แก้วชาติ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิยม แก้วชาติ)

ลงชื่อ นายชำนาญ อุบลน้อย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชำนาญ อุบลน้อย)

ลงชื่อ ชนิกันต์ นกต่อ เลขาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางชนิกันต์ นกต่อ)

(นายณรงค์ กระฐินทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม